

BÁO CÁO

Tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVIII

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế hoạt động ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh; để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XVIII, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp. Qua 97 điểm TXCT với trên 15 nghìn cử tri dự đã có 803 ý kiến phản ánh, kiến nghị ở nhiều lĩnh vực. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi về Thường trực HĐND tỉnh 55 kiến nghị của cử tri. Sau khi rà soát, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC PHÁP CHẾ (04 nội dung)

1. **Cử tri xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng:** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm các đối tượng “thương binh giả” đã có kết luận.

2. **Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh:** Tinh thần trách nhiệm của cán bộ trực ban lực lượng PCCC chưa cao, còn nghi ngờ khi người dân điện thoại báo tin có cháy. Khi có cháy xảy ra, lực lượng cứu hỏa đến chậm; hóc nước cứu hỏa khi cần không có nước (cụ thể: vụ cháy cửa hàng đồng giá, đầu đường Hùng Vương). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra.

3. **Cử tri xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa:** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khảo sát, rà tìm và phá hủy quả bom do Mỹ thả vào ngày 15/8/1967 tại xóm Quyết Tiến, thôn Thù Cốc, xã Hòa Sơn.

4. **Cử tri các xã: An Thượng, Tân Hiệp, Bồ Hạ và một số xã khác của huyện Yên Thế:** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh, vì khi thực hiện, cơ sở có nhiều khó khăn như: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận bầu theo nhiệm kỳ, nhiều người đã cao tuổi hoặc là phụ nữ nếu bố trí kiêm nhiệm chức danh công an viên; nhân viên y tế phải qua đào tạo chuyên môn,...

II. LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH (29 nội dung)

1. **Cử tri xã Tân Hưng và nhiều xã trên địa bàn huyện Lạng Giang đang sử dụng nước sạch phản ánh:** Công ty nước sạch DNP Bắc Giang khi làm thủ tục để bán nước sạch cho các hộ trên địa bàn xã Tân Hưng và nhiều xã, đã thu của mỗi hộ dân 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), tiền cọc cam kết với Công ty để sử dụng nước 50 năm (số tiền này không được trả lại cho nhân dân).

Việc thu tiền như vậy có đúng không? Cơ quan nào cho phép Công ty được làm như vậy? Nếu doanh nghiệp thu sai thì có phải trả lại cho nhân dân hay không? Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết.

2. Cử tri nhiều xã trên địa bàn huyện Việt Yên phản ánh: Tình hình giá thịt lợn trên địa bàn đang tăng mạnh, gây tâm lý bất an trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp nhằm bình ổn giá, đặc biệt vào dịp cuối năm khi nhu cầu sử dụng thịt lợn tăng cao.

3. Cử tri các phường: Đình Kê, Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét, giải quyết tồn đọng trong công tác giao đất ở, kinh doanh dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị Nhà nước thu hồi đã ghép đủ diện tích nhưng chưa được giao đất trên địa bàn thành phố.

4. Cử tri xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa đề nghị: Hiện nay ở địa bàn xã có những vùng trũng cấy lúa kém hoặc không hiệu quả (*thôn Thái Thọ, thôn Quế Sơn*), người dân có nhu cầu chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản (*huyện đã quy hoạch*) nhưng chưa được chấp thuận. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng cho phép chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản để tăng hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với thực tế.

5. Cử tri xã An Thượng và một số xã của huyện Yên Thế phản ánh và đề nghị:

Việc đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy nhiều sai sót; việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua trên địa bàn huyện giải quyết còn chậm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, xem xét xử lý.

6. Cử tri xã An Thượng, huyện Yên Thế phản ánh: Việc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng, thủ tục rườm rà nhất là trong hợp đồng phải có các thành viên từ 18 tuổi trở lên cùng ký. Thủ tục này gây khó khăn cho những gia đình có con đi học tập, làm ăn xa. Đề nghị các cấp nghiên cứu, xem xét để người dân thuận lợi trong việc vay vốn sản xuất.

7. Cử tri huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm việc xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại (HDB) thị trấn Vôi (*dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư lần đầu từ ngày 23/3/2011*), đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 01/6/2016 nhưng đến nay không thực hiện đúng quyết định, không đầu tư xây dựng các hạng mục theo quyết định, không đưa vào sử dụng.

8. Cử tri xã An Lạc, huyện Sơn Động phản ánh: Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có quyết định chấm dứt hoạt động của dự án khu du lịch sinh thái Khe Rõ đối với Công ty Cổ phần du lịch Đường Việt nhưng chưa chỉ đạo thanh lý tài sản trên đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, giải quyết.

9. Cử tri xã Vân Sơn, huyện Sơn Động phản ánh: Đồng Cao là một điểm du lịch hấp dẫn, nhiều tiềm năng phát triển nhưng hiện nay vẫn mang tính

tự phát, giao thông chưa thuận lợi nên chưa khai thác hết tiềm năng phát triển. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, đầu tư phát triển khu du lịch này.

10. Cử tri các xã: Lan Mẫu, Yên Sơn, Phương Sơn, Lục Sơn của huyện Lục Nam: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ xi măng như hiện nay cho các thôn, bản cứng hóa đường giao thông nông thôn, ngõ xóm trên địa bàn.

11. Cử tri xã An Lạc, huyện Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch xã An Lạc để cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân sử dụng.

12. Cử tri huyện Lạng Giang: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Công ty quản lý đường sắt Hà Lạng có kế hoạch dịch chuyển nhà gác ghi ngã tư thị trấn Vôi (đoạn giao giữa quốc lộ 1A và đường tỉnh lộ 295) để mở rộng mặt giao cắt giữa đường bộ với đường sắt (*kiến nghị này cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết*).

Đề nghị cắt hộ lan dọc đường sắt (đoạn từ thành phố Bắc Giang đi xã Tân Dĩnh), vì quá cao làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, đề nghị lắp Barie rào chắn và chuông báo động tại nút giao đường sắt Tân Dĩnh đi Mỹ Thái vì nút giao này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, chết nhiều người.

Đề nghị kiểm tra, xem xét tình trạng nhiều xe đầu kéo, xe có trọng tải lớn ra vào, đậu đỗ trong ga Phố trắng, mỗi khi xe ra vào gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, mất an toàn giao thông.

Đề nghị UBND tỉnh sớm đầu tư, mở mới tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi quốc lộ 37 (đoạn từ xã Hương Lạc đi xã Hương Sơn). Hiện nay đoạn đường này xe đi nhiều, nhưng đường đi vòng qua thị trấn Kép và công doanh trại trung đoàn 927, đầu nối vào đường Quốc lộ 1A gây xung đột, tham gia giao thông khó khăn.

Đề nghị cấm biển cấm dừng đỗ xe các khu vực đông dân cư dọc quốc lộ 1A như: Đoạn ga Phố trắng; Khu vực Thị trấn Vôi, từ công UBND huyện Lạng Giang đến công Quân đoàn 2; khu vực trước cửa Công ty may BGG, BLG dọc đường tỉnh 292.

13. Cử tri các xã: Tân Thịnh, An Hà, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, ... huyện Lạng Giang tiếp tục phản ánh: tuyến đường tỉnh 292 quá xuống cấp, không đảm bảo cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh sớm khởi công nâng cấp tuyến đường này.

14. Cử tri các xã Thái Đào, Đại Lâm, huyện Lạng Giang tiếp tục phản ánh: Hiện nay đường QL 31 đi qua địa bàn các xã đã bị hư hỏng nặng, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, rất dễ xảy ra tai nạn. Tuyến đường tỉnh (Đại Lâm đi An Hà) đoạn từ km 8+100 (*từ cầu giáp Trung tâm Y tế huyện*) đến giáp đường tỉnh 292, chiều dài khoảng 8,6 km, hiện nay đã xuống cấp, trên đoạn đường có rất nhiều chỗ bị vỡ, lún sâu, có chỗ vỡ lún hết nửa đường gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư nâng cấp, tu sửa, cải tạo.

15. Cử tri huyện Sơn Động tiếp tục phản ánh: Hiện nay Quốc lộ 31, từ Sơn Động đi Lục Nam xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông, không đảm bảo an toàn cho nhân dân và các phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, sớm nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 31 để khắc phục tình trạng trên.

16. Cử tri xã Dương Hưu, huyện Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh nâng cấp tỉnh lộ 279 và mở rộng tỉnh lộ 330, xã Dương Hưu đi huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh).

17. Cử tri xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa phản ánh: Hiện nay tỉnh lộ 288, từ cổng Chợ Vân đi kè Gia Tư, xã Hoàng An xuống cấp nghiêm trọng, không có rãnh thoát nước. Đề nghị UBND tỉnh nâng cấp, sửa chữa.

18. Cử tri thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên phản ánh: Hiện nay trên tỉnh lộ 294 đoạn qua phố Lao động (*thị trấn Nhã Nam*) và đoạn đường trên QL17 đoạn qua phố Tân Quang (*thị trấn Nhã Nam*) không có hệ thống rãnh dọc thoát nước, làm úng đọng nước thải sinh hoạt và ngập úng khi trời mưa, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục.

Đoạn đường QL17, qua sân vận động thị trấn Nhã Nam và đoạn tỉnh lộ 294 gần cổng trường THCS có một số nắp hố ga, nắp cống của rãnh dọc bị sập, vỡ. Hạt quản lý đường bộ đã sửa chữa nhiều lần, song không đảm bảo gây nguy hiểm cho người dân và học sinh khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, khắc phục.

19. Cử tri xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng phản ánh: Mặt đê sông Thương, từ đầu thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn đi xã Xuân Phú đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhưng hiện nay còn khoảng 400 m đầu thôn Tân Mỹ (xã Lãng Sơn) chưa được sửa chữa, nâng cấp. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp.

20. Cử tri xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng phản ánh: Trên quốc lộ 17, điểm rẽ vào thôn Thành Công, Quyết Tiến, xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng, tại điểm ngã 5, phương tiện giao thông nhiều, thường xuyên xảy ra va chạm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng làm gờ giảm tốc và lắp đặt biển báo giảm tốc độ.

21. Cử tri xã Việt Tiến, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với đơn vị thi công mở rộng Quốc lộ 37 kiểm tra lại toàn bộ các nắp đậy rãnh dọc và nắp cống ở các vị trí cống qua các đường rẽ. Thực tế hiện nay một số không đảm bảo chất lượng, sập gãy ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công có phương án xử lý, thay thế để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

22. Cử tri các xã: Xương Lâm, Đại Lâm, Hương Sơn, huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với nhà thầu BOT, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có giải pháp khắc phục ngay một số vấn đề sau:

+ Tuyến đường từ Công ty GOC đi thôn Nam Lễ, xã Xương Lâm và tuyến đường từ Vôi đi Đại Lâm (*trước là đường công vụ*) để phục vụ vận chuyển vật liệu cho đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đến nay đã hoàn thành nhưng tuyến đường này hiện nay hư hỏng nặng, chưa được sửa chữa, hoàn trả gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

+ Tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường Vôi đi Đại Lâm qua địa bàn xã Xương Lâm, sau khi thi công xong nhưng vẫn chưa sửa chữa, khôi phục các kênh mương cho các thôn; các cống được lắp đặt quá thấp không thoát được nước gây khó khăn cho việc lấy nước và thoát nước; những đoạn đường rẽ xuống đồng chưa làm xong, ảnh hưởng đến việc đi lại sản xuất của nhân dân.

+ Trong quá trình thực hiện dự án đường Cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn đã làm ảnh hưởng đến Đập Nà Nấm (thôn Cần Cốc, xã Hương Sơn). Nhà thầu BOT đã tu sửa hoàn trả, xong chất lượng không đảm bảo như: bờ đập thấp, nhỏ; cửa phải cống không đảm bảo trữ nước; đề nghị nhà thầu BOT tu sửa lại; đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân.

23. Cử tri xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang phản ánh: Hiện nay dòng chảy Ngòi Sắn chảy qua xã Đại Lâm xuống xã Lão Hộ (Yên Dũng) thường xuyên bị tắc nghẽn, gây ngập úng, làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nạo vét, khơi thông dòng chảy, đảm bảo sản xuất cho nhân dân.

24. Cử tri xã Hương Mai, huyện Việt Yên phản ánh: Tuyến Kênh 3 từ Kè Tràng về Tân Sơn, xã Trung Sơn có chiều dài khoảng 4,5km phục vụ nước tưới cho toàn bộ diện tích của xã và một phần của xã Trung Sơn, tuyến kênh này được xây dựng từ lâu qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, lòng kênh nhiều đoạn lở vỡ, mặt kênh thấp, mùa mưa nhiều đoạn bị tràn làm ảnh hưởng đến đi lại và sản xuất của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh cứng hóa lòng kênh và mặt kênh để đảm bảo cho việc đi lại và phục vụ sản xuất của nhân dân.

Cũng trên tuyến kênh này, hiện nay cứ mỗi đợt nước về, rác thải và xác động vật chết từ huyện Phú Bình, huyện Hiệp Hòa theo dòng nước chảy về địa phận thôn Đống Mối, xã Hương Mai rất nhiều, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Hiệp Hòa, huyện Việt Yên phối hợp, có biện pháp khắc phục (*các ý kiến trên đã đề nghị ở các kỳ trước nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, nên cử tri tiếp tục đề nghị*).

25. Cử tri thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên phản ánh: Hiện nay đối diện trên bờ nam sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Ninh có những xưởng sửa chữa tàu, thuyền, khi thực hiện việc sửa chữa, nhất là khi phun cát vệ sinh thân, vỏ tàu thuyền gây tiếng ồn và khói bụi làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân trong thôn, nhất là khi có gió Đông nam. Đề nghị UBND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh để có biện pháp khắc phục, giải quyết.

26. Cử tri huyện Lạng Giang phản ánh: Hiện nay khói bụi của nhà máy xi măng Hương Sơn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đời sống nhân dân xã Quang Thịnh, Hương Sơn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá tác động khói bụi ô nhiễm của Nhà máy xi măng Hương Sơn và có biện pháp xử lý, giải quyết tình trạng trên.

27. Cử tri thôn Bền, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh thu hồi một phần đất (01 ha) của Công ty TNHH 2 thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn giao cho thôn để thôn làm nghĩa trang nhân dân.

28. Cử tri xã Đoàn Bái, huyện Hiệp Hòa phản ánh: Công ty Ngân Hà, có địa chỉ tại xã Đoàn Bái sản xuất gạch, nhôm,... gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm.

29. Cử tri thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa: Đề nghị UBND tỉnh xem xét diện tích, vị trí cấp phép khai thác khoáng sản tại Quyết định số 404/2015/QĐ-UBND, ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Linh Hải khai thác khoáng sản cát, sỏi tại khu vực bãi soi Đa Hội, thôn Đa Hội cho phù hợp với thực tế, vì vị trí, diện tích được cấp phép khai thác sẽ gây sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI (03 nội dung)

1. Cử tri xã An Lạc, huyện Sơn Động: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành giúp đỡ ổn định đời sống cho 07 hộ gia đình ở Khe Đin, xã An Lạc.

2. Cử tri xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng phản ánh: Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo kiểm tra, xem xét việc tổ chức cho học sinh tiểu học học kỹ năng sống, học tiếng Anh (theo hình thức tự nguyện) vào các buổi học chính khóa hiện nay đã đúng quy định chưa?

3. Cử tri một số xã của huyện Yên Thế phản ánh: Nhiều người hiện nay bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, nhưng do bị mất giấy tờ nên không làm được thủ tục để được xét hưởng chế độ. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có giải pháp tạo điều kiện để các đối tượng này được hưởng chế độ.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trong tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khoá XVIII, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận: *TKC*

- UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

Thư điện tử:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Từ Minh Hải